



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชนุดพร รัตนมงคล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวเอกนรินทร์ พิมพ์พร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวพรพรรณ พวงเจริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมชาย จีงษ์วัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชนุตพร รัตนมงคล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๑๓๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๗</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชุนตพร รัตนมงคล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๒ ปี สัญชาติไทย สถานภาพสมรส คู่ นั้บถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วยอาการปวดท้อง จุกแน่น ๒ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล พบแพทย์ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงพบนิ่วในถุงน้ำดี แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัด แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แรกผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการปวดจุกท้องหลังรับประทานอาหาร น้ำหนัก ๘๓ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๘ เซนติเมตร มีประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกไตทุกวันจันทร์และวันศุกร์, ไทรอยด์ผิดปกติประวัติการแพ้ยาและอาหาร มีอาการปวดจุกแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร ช่องท้องนุ่ม ไม่มีกดเจ็บเปลือกตาขีด สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๖/๕๘ มิลลิเมตรปรอท ความเจ็บปวดระดับ ๒ คะแนน แพทย์ให้การรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องตัดถุงน้ำดี ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลพบปัญหาการพยาบาลดังนี้ ผู้ป่วยไม่สุขสบายแน่นท้อง, มีภาวะชืด, มีภาวะของเสียในเลือดคั่งเนื่องจากการทำงานของไตบกพร่อง, มีภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่, มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการผ่าตัด เช่น ภาวะตกเลือด ภาวะความดันโลหิตต่ำผิดปกติ, ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด ได้ให้การพยาบาลโดยการประเมินสัญญาณชีพ ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัด ประเมินระดับความวิตกกังวล ประเมินความเจ็บปวด ติดตามและเฝ้าระวังระดับความเข้มข้นของเลือด ดูแลให้ได้รับสารน้ำและเกลือแร่ทางหลอดเลือดดำ ให้การพยาบาลโดยเทคนิคปลอดเชื้อ การเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อธิบายแนวทางการรักษาพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด

สรุปการดูแลในหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม พบว่าผู้ป่วยอาการอึดแน่นท้องหลังรับประทานอาหารลดลง, ไม่มีภาวะชืด, ความเข้มข้นของเลือดอยู่ในระดับปกติ ไม่มีภาวะขาดสมดุลของสารน้ำและเกลือแร่, ภาวะของเสียคั่งจากการทำงานของไตบกพร่องลดลง ไม่เกิดภาวะน้ำเกิน, ระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดลดลง ร่างกายและจิตใจพร้อมเข้ารับการรักษา สามารถเข้ารับการรักษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังผ่าตัดผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น ภาวะตกเลือดที่แผลผ่าตัด และภาวะตกเลือดในช่องท้อง ไม่เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำผิดปกติ ระดับความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดลดลง ร่างกายฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้ดีรับประทานอาหารได้ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืดหลังผ่าตัด รวมติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ๒ ครั้ง ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. รวมระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. ผู้ป่วยทราบถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายทางจมูกสู่กระเพาะอาหารเพื่อระบายสารคัดหลั่ง วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดหรือหักพังของสายทางจมูกสู่กระเพาะอาหารให้การระบายสารคัดหลั่งมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อป้องกันการสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารหกเล้น

๓. เพื่อให้การตรวจวัดสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารมีความถูกต้อง

๔. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลุกนั่งหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. อัตราการเลื่อนหลุดหรือหักพังของสายทางจมูกสู่กระเพาะอาหารลดลงร้อยละ ๒๐

๒. ประหยัดเวลาในการดูแลผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยใส่สายทางจมูกสู่กระเพาะอาหาร

๓. บุคลากรในหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพพร้อมกัน